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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  1  / 2559 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี   3   กุมภาพนัธ์   2559   เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี      เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี     เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ     สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ     สมบติัหอม  

6 นายธงชยั    มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั     มาตรภูธร  

7 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

8 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ   

9 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์  

10 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

11 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

12 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

14 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย   จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน    คาํทอน  

17 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

18 นายแปลก     คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก     คาํเบา้เมือง  

19 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

21   นางสาวอรัญญา    แคนหนอง  เลขานุการสภา อบต. อรัญญา   แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

2 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

3 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

4 นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา  ใจจุลละ  

5 จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี เจา้พนกังานป้องกนั ฯ บุญส่ง  แสนมี  

6 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง นกัวเิคราะห์ ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  

7 นางวรรณลมยั  เทียงดีฤทธ์ิ เจา้พนกังานธุรการ วรรณลมยั  เทียงดีฤทธ์ิ  

8 นางสาวทิพยาภรณ์  แสงดวงตา เจา้พนกังานจดัเก็บ ฯ ทิพยาภรณ์ แสงดวงตา  

9 นางสาวชณชัชา  ศรีเงิน เจา้พนกังานจดัเก็บ ฯ ชณชัชา  ศรีเงิน  

10 นายณโรดม   เพชรโรจน์ นกัวชิาการศึกษา ณโรดม   เพชรโรจน์  

11 นางวฒันา  ศรีคลงั ผอ.กองสาธารณสุข วฒันา  ศรีคลงั  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัสามญั   สมยัท่ี  1 / 2559 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี    3   กุมภาพนัธ์   2559    เวลา   09.00   น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 1  - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ -  1.1 แนะนาํเจา้หนา้ท่ีท่ียา้ยมาใหม่   จาํนวน  2  คน  เชิญแนะนาํตวัครับ 

นางวรรณลมยัฯ - - ดิฉนั นางวรรณลมยั  เท่ียงดีฤทธ์ิ  ยา้ยมาจาก  อบต.หนองตูม  อ.ภูเขียว  จ.ชยัภูมิ  

มาดาํรงตาํแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ  อบต.ห้วยแอ่ง  ตั้งแต่วนัท่ี  1  ธันวาคม  

2559   บา้นอยูจ่งัหวดักาฬสินธ์ุ  สมรสแลว้คะ  มีลูก  1  คน 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

น.ส.ชณชัชา ฯ - - ดิฉนั  นางสาวชณัชชา  ศรีเงิน   ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ ยา้ยมาจาก

สํานักงานเขตบางรัก  กทม.  ตั้ งแต่วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์   2559     สมรสแล้ว          

มีลูก  1  คน  เป็นคนตาํบลหนองปลิง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - 2.1 เชิญท่านทองดาํ จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง    

หมู่ท่ี 1  ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุม  ว่าจะแก้ไข

เพิ่มเติม  ขอ้ความบกพร่องหรือไม่  เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประธานตรวจบนัทึกการประชุม   ขอแก้ไขขอ้ความหน้าท่ี  4  วาระท่ี  3  เร่ือง

เสนอเพื่อทราบ  ข้อ  3.1  ขอแก้ไขเพิ่มข้อความใหม่ตามท่ี  นายณโรดม         

เพชรโรจน์   นกัวิชาการศึกษา  ไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมทาํนุบาํรุงพุทธศาสนา  

ตั้งไว ้ 30,000  บาท  ตามขอ้บญัญติังบประมาณ  2559  ซ่ึงใช้จ่ายเป็นค่าป้าย       

ค่านํ้ า ด่ืม   นํ้ าแข็ง  จ ํานวนประมาณ  11,000   บาท  ครับ  ของบ้านาแพง              

หมู่ท่ี  2 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามพอสมควร 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มี  ส.อบต.ท่านใดสงสัยเพิ่มเติม  แกไ้ขอีก  ผมจะขอความเห็นชอบรับรอง

บนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ 
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ท่ีประชุม ฯ - มีมติเห็นชอบบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 การจัดงานบุญเบิกฟ้างานกาชาด  ประจาํปี  2559   อบต.ห้วยแอ่ง    และ      

อบต.ท่าตูม  ไดข้บวนท่ี  6  ฮีต  12   คลอง  14  ประเพณีบุญกฐิน  ระหวา่งวนัท่ี  5 – 

14  กุมภาพนัธ์  2559  เชิญ  รองณรงค ์ คาํสีหา  ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม         

นาณรงค ์ฯ - ผมนายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก  อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

ขอเพิ่มเติมการจดัขบวนงานกาชาด  วนัท่ี  5 – 14  กุมภาพนัธ์  2559   นั้น  อบต.    

ท่าตูม  และ  อบต.ห้วยแอ่ง  ก็ได้ประชุมเจา้หน้าท่ี อบต.  แบ่งงานกนัทาํ  จดัซ้ือ

อุปกรณ์ถ้าไม่มีก็จดัหายืม  และอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งก็เรียบร้อยดีแลว้  เหลือเฉพาะ

ตกแต่งขบวนจะนดัวนัท่ี  4  และวนัท่ี  5  เวลา  13.00  น.  ก็เคล่ือนขบวนไปร่วมกนั

ท่ีจุดนัดครับ  มีเงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายบางรายการครับ  การแต่งกายเส้ือเหลือง   

กางเกงดาํ  ส่วนผูห้ญิงใส่กระโปรงดาํ  รองเทา้หุม้ส้น 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

นายบุญสวน ฯ - ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1 

ผมขอสอบถามว่าเงินตั้ งไวเ้ป็นเงินอุดหนุนงานกาชาด  จาํนวน  30,000  บาท  

นาํมาใชจ่้ายไดห้รือไม่ 

นายณโรดม ฯ - ผมนายณโรดม  เพชรโรจน์  นักวิชาการศึกษา  เงิน  30,000  บาท  เป็นเงินตั้งไว้

อุดหนุนอาํเภอ  ใชจ่้ายไม่ได ้ อบต.จดัทาํขบวนคร้ังน้ีไม่ไดเ้บิกเงิน  เป็นเงินอุดหนุน

ต่าง  ๆ  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  เพราะทาง  สตง.  ทักท้วงตรวจสอบแล้ว                 

วา่ไม่สามารถเบิกจ่ายได ้

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ประธาน ฯ - 3.2 แจง้ใหเ้ขา้อบรมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั  ในวนัท่ี  11 – 12  กุมภาพนัธ์  2559  เวลา  08.30  -  16.30  น.  2  วนั  

ณ หอ้งประชุม อบต.หว้ยแอ่ง  จาํนวน  50  คน  มอบให้  เจา้หนา้ท่ีป้องกนั ฯ  ช้ีแจง

รายละเอียดครับ 

จ.ส.อ.บุญส่ง ฯ - ผม จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              

อบต.ห้วยแอ่ง  ไดอ้บรมโครงการน้ี  เป็น 1 ใน  4  ของจงัหวดัมหาสารคาม  อบต.

หว้ยแอ่ง  เป็นรุ่นท่ี  1  อบรมในวนัท่ี  11  - 12  กุมภาพนัธ์  2559  รวม  2  วนั  เวลา  

08.30  -  16.30  น.  ณ  ห้องประชุมท่ีทาํการ  อบต.ห้วยแอ่ง  มีอาหารว่าง  อาหาร

กลางวนัเล้ียง  2  วนั  ใชง้บประมาณของสํานกังานป้องกนั ฯ  ไม่ไดใ้ชง้บประมาณ



ของ  อบต.หว้ยแอ่ง 
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  มีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกให ้ และประสานงานให้  จะมี  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั

มาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครับ  และผูเ้ขา้รับการอบรมหมู่บา้นละ  5  คน  

ผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั  ส.อบต.  เป็นตน้     

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควรและรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  สุขลกัษณะของ

อาคาร  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  ให้คณะผูบ้ริหาร  รองนายก  อบต.  

รักษาราชการแทน  นายก  อบต.  แถลงช้ีแจงรายละเอียดหลกัการและเหตุผล  ครับ 

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

ได้อ่านหลักการและเหตุผล  แห่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วยสุขลักษณะของอาคาร     

ตั้งแต่ตน้จนจบ  และได้มอบหมายให้  ผอ.กองสาธารณสุข  นายวฒันา  ศรีคลัง  

ช้ีแจงในรายละเอียดต่อไป   

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  ตั้งแต่ปี  2554  อบต.ห้วยแอ่ง  ได้

จดัทาํร่างขอ้บญัญติั  3  ฉบบั  คือ  เร่ืองขยะมูลฝอย   ทางสาธารณะ ขอ้บญัญติัว่า

ด้วยสุขภาพ  และได้ประกาศใช้แล้ว  ตามหลักพิจารณาให้ถูกต้องในประกาศ      

ราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงประกาศใช้ต่อไป  ตาม  พรบ.2535  เก่ียวขอ้ 3   หมวด       

ขยะปฏิกูลมูลฝอย  สุขลักษณะอาคาร  ตลาด   เล้ียงสัตว์  การจาํหน่ายอาหาร   

สินคา้ในท่ีสาธารณะ  เป็นตน้  ให้ทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัในทอ้งถ่ิน  เช่น  มีการ

สร้างโรงเรือนข้ึนมาใหม่   ถูกสุขลกัษณะหรือไม่  ค่าธรรมเนียม  ตามกฏหมาย

กาํหนดหรือไม่  รายไดข้องตาํบล  เป็นตน้      

ประธาน ฯ - มี  ส.อบต.  ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายในวาระน้ีหรือไม่  เชิญครับ 

นายบุญสวนฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1      

ข้อบญัญติัตาํบลเสนอร่างเข้าสู่สภา  อบต.  ให้ความเห็นชอบ  โดยถูกต้องตาม

ระเบียบข้อกฎหมาย  เสียงรําคาญ  ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  เรียบร้อยรวมอยู่ด้วย  มี       

รองนายก  อบต.รักษาราชการ  ก็มีอาํนาจหนา้ท่ีอยูแ่ลว้  มีขอ้ครอบคลุมอยู ่ 10  ขอ้ 

นายสมคัรฯ - ผม นายสมคัร  ภารวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

เหตุรําคาญ  มีค่าปรับอยา่งไร  เช่น  เสียงสุนขัหลายตวั  สุกรมีกล่ินเหม็น  มูลสัตว ์  

ท่ีให้เหตุรําคาญ  มีผูร้้องเรียนอยู่  ถา้จะเล้ียงสัตวจ์ะตอ้งออกไปจากหมู่บา้นก่ีเมตร  

หรือจะอยูป่กติอยา่งไร 
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นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

ผมขอสอบถามเก่ียวกบัขอ้บญัญติัเก่ียวกบัอาคาร  เช่น  การก่อสร้างอาคาร  ถมดิน  

แต่ก่อนไดเ้คยพดูกนัเก่ียวกบัการจะก่อสร้างอาคารหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มี  ส.อบต.ท่านใดอภิปรายอีกผมจะขอมติให้ความเห็นชอบร่างแห่ง

ขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  สุขลกัษณะของอาคาร  พ.ศ.2559  โปรดยกมือ     

(ขั้นรับหลกัการ)   

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้วามเห็นชอบวาระท่ี 1  (รับหลกัการ) 

ประธาน ฯ - ผมขอปรึกษาหารือท่ีประชุมครับ  ขอ้  45  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2547  (แกไ้ขถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2554)  ขอ้ 45  

วา่ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ท่ีประชุม

สภาทอ้งถ่ินจะอนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ ในการพิจารณาสามวาระ

รวดเดียว  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม

ของจาํนวนผูท่ี้อยู่ในสภาท่ีประชุม  จะเป็นผูเ้สนอก็ได้  เม่ือท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน

อนุมติัแลว้  ใหพ้ิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวแลว้  การพิจารณาในวาระท่ี 2  นั้น  

ให้ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติเต็มสภา  ฉะนั้นการประชุมร่าง

ญตัติขอ้บญัญติัน้ี  จะประชุมสามวาระรวดเดียวแต่มีท่านใดเสนอ  เป็นอย่างอ่ืน

หรือไม่เชิญครับ 

นายบุญสวนฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1      

ผมขอเสนอให้ประชุมร่างขอ้บญัญติัน้ีสามวาระรวดเดียว  โยการพิจารณาในวาระ   

ท่ีสอง  หรือให้ท่ีประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญตัติเต็มสภา  ตามท่ีท่านประธาน   

สภา ฯ  เสนอผมก็เห็นดว้ยครับ 

ประธาน ฯ - ผมขอผูรั้บรองครับ 

ท่ีประชุม ฯ - ยกมือรับรองเต็มสภา  อบต.  และเห็นด้วยกับการประชุมญัตติร่างข้อบัญญัติ       

เป็นสามวาระรวดเดียว 

ประธาน ฯ - ต่อไปจะเป็นการประชุมในขั้ นแปรญัตติ  (วาระท่ี  2)   มี   ส .อบต.ท่านใด               

ขอแปรญตัติเพิ่มเติมหรือไม ่

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  ไม่มีผูใ้ดเสนอขอแปรญตัติ 
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ประธาน ฯ - วาระท่ี 3  (ขั้นลงมติ)  หรือไม่มีผูใ้ดขอแปรญตัติ  ผมจะขอความเห็นชอบตามวาระ

น้ี  หากผูใ้ดเห็นควรใหป้ระกาศใชร่้างแห่งขอ้บญัญติั  เร่ือง  สุขลกัษณะของอาคาร  

พ.ศ.2559   ของอบต.หว้ยแอ่ง   ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติัตาํบลต่อไป  โปรดยกมือ                                                                                                                                                                                      

ท่ีประชุม ฯ - มีมติใหค้วามเห็นชอบเป็นเอกฉนัทใ์หค้วามเห็นชอบประกาศใชไ้ดต่้อไป     

ประธาน ฯ - การประชุมเวลานานแลว้  ผมขอพกัรับประทานอาหาร  1  ชม.  พกัเวลา  12.00  น.   

  ****************************** 

ประธาน ฯ - เชิญ ส.อบต.  เขา้หอ้งประชุมเวลา  13.00  น.  และเร่ิมประชุมต่อไปตามวาระ   

  4.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  เหตุรําคาญ  พ.ศ.

2559  มอบให ้ รองนายก  อบต.  อ่านหลกัการและเหตุผลแห่งร่างน้ี  เชิญครับ  และ

หาก  ส.อบต.ท่านใดสงสัยก็สอบถามไดห้รืออภิปรายได ้

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

ไดอ่้านแถลงการณ์และเหตุผลแห่งร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  เหตุรําคาญ  

พ.ศ.2559  ตั้งแต่ตน้จนจบ  หากท่านใดสงสัยสอบถามไดค้รับ   

นายธงชยั ฯ - 

 

ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 

เร่ืองการควบคุมเหตุรําคาญ   พ.ศ.2559  ค่าปรับจะมีการเตือนล่วงหน้าก่อนหรือ

ปรับเลยครับ  อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีช้ีแจงรายละเอียดดว้ยครับ  ปรับ  500  บาท      

นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 9 

ความรําคาญในรายละเอียดมีอะไรบา้ง  เช่น  มูลสัตว์ต่าง  ๆ  อยากให้เจา้หน้าท่ี

ช้ีแจงรายละเอียดดว้ย   

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ทุกขอ้ในร่างน้ีมาครบ  ถา้เพิ่มเติมอีกก็เพิ่มไดใ้นรายละเอียด 

นายสมคัรฯ - ผม นายสมคัร  ภารวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

ขอ้ 5.5  เพื่อนบา้นสมสีขา้ว  มีฝุ่ นมาก  ควนั  รําคาญ   คนัดว้ย  ค่าปรับมีหรือไม ่

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  ในแต่ละร่างจะมีแบบกาํหนดไวใ้ห้อยู ่ 

มีรายละเอียดอยู่  ค่าเปรียบเทียบปรับ  การออกใบอนุญาติ  ถ้ามีผูร้้องก็ต้องไป

ตรวจสอบดูก่อน  มีคณะกรรมการ  ตกัเตือนช้ีแจงก่อน  ถา้ระงบัเหตุไดก้็ยุติเร่ืองไป  

ตอ้งมีการช้ีแจงก่อน  แลว้จึงดาํเนินการต่อไป     

ประธาน ฯ - เ ม่ือไม่ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก  ผมจะขอความเห็นชอบในร่าง น้ี           

วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  หากท่านใดเห็นชอบในร่างน้ีโปรดยกมือ 



ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบในรับร่างหลกัการน้ี 
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ประธาน ฯ - ต่อไปแปรญตัติวาระท่ี 2  มีท่านใดประสงค์จะแปรญตัติ  จะประชุมสามารถรวด

เดียวได ้ ใชแ้ปรญตัติเตม็สภาแห่งน้ี  เชิญครับ  ถา้ไม่มีผา่นไปเลยครับ   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  ไม่มีผูใ้ดขอเสนอแปรญตัติ 

ประธาน ฯ - การประชุมในวาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  เม่ือไม่มีท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายอีก  ผมจะ

ขอความเห็นชอบ  ประกาศใช้ข้อบัญญัติตําบลห้วยแอ่ง  เ ร่ือง  เหตุรําคาญ           

พ.ศ.2559   ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  ให้ประกาศขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  

เหตุรําคาญ  พ.ศ.2559  ต่อไป 

ประธาน ฯ - 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ืองการควบคุมแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยุงลาย  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  เชิญ  รองนายก  อบต.  อ่าน

หลกัการและเหตุผล  และหาก  ส.อบต.ท่านใดประสงคอ์ภิปรายก็เชิญครับ      

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง  

อ่านหลกัการและเหตุผลแห่งร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  การควบคุมแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุลาย  พ.ศ.2559   ตั้งแต่ตน้จนจบ  หากท่านใดสงสัยสอบถามไดค้รับ     

นายวฒันา ฯ - ผม นายวฒันา  ศรีคลงั  ผอ.กองสาธารณสุข  ให้ท่านใดมีขอ้ความเพิ่มเติมได ้ เพื่อ

จะใหร่้างสมบูรณ์  เช่น  ขอ้ความค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมกบัการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตาม

ระเบียบ  การควบคุมเพาะพนัธ์ุยุงลาย  ตามร่างขอ้  6 , 7 , 8 ในร่างขอ้บญัญติัน้ี     

ไปควบคุมค่าปรับ  1,000  บาท  ฝ่าฝืน  เป็นตน้ 

นายธงชยั ฯ - 

 

ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 

เร่ืองรําคาญก่อนจะปรับจะดาํเนินการอย่างไร  แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย  เช่น  ปรับ  

1,000 บาท  อยากใหท้่านพิจารณาวา่จะปรับอยา่งไร 

นายสมคัรฯ - ผม นายสมคัร  ภารวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

ขอ้บญัญติั  บา้นหลงัต่าง  ๆ  อสม.  ก็ได้ประชาสัมพนัธ์ไปแล้ว  ร่วมมือหรือไม่     

ถา้ชาวบา้นไม่ร่วมมือดว้ยจะปรับอยา่งไร   

ประธาน ฯ - บางบา้นเรือนมีโอ่งนํ้ าแตก  มีนํ้ าขงัอยู่  ไม่ไปคว ํ่าหรือทาํลายก็เป็นแหล่งท่ีให้ยุง

วางไข่ไดเ้ช่นกนั  ท่าน  ส.อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผม

จะขอมติรับร่างหลกัการ  (วาระท่ี 1)  แห่งร่างน้ีโปรดยกมือ   

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากันพอสมควร  มีมติรับร่างขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  การควบคุม

แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  พ.ศ.2559  วาระท่ี  1  (รับหลกัการ)  เป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบ   
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ประธาน ฯ - ต่อไปเป็นวาระท่ี  2  ขั้นแปรญตัติ  มี  ส.อบต.ท่านใดประสงคอ์ภิปรายยื่นคาํขอแปร

ญตัติ  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็ผ่านไปเลยครับ  ต่อไปจะเขา้สู่วาระท่ี  3  (ขั้นลงมติ)  

เม่ือไม่มี  ส.อบต.ท่านใดประสงค์จะอภิปรายต่อ  ผมจะขอลงมติประกาศใช้ร่าง

ขอ้บญัญติัตาํบลห้วยแอ่ง  เร่ือง  การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย  พ.ศ.2559  เพื่อ

ใชเ้ป็นการประกาศร่างดงักล่าวบงัคบัต่อไป  โปรดยกมือ    

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากนัพอสมควร  จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้วามเห็นชอบในร่างดงักล่าวได ้

ประธาน ฯ - 4.4 โครงการท่ีขอเพิ่มเติมในแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561)  ฉบบัท่ี  1  เชิญ

เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  ช้ีแจงในรายละเอียด  เชิญครับ  

นางนิศมา ฯ - ดิฉัน  นางนิศมา  คาํเบ้าเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซ่ึงมีรายละเอียด

โครงการต่าง  ๆ  อยู่ในมือท่านแล้ว  จ ํานวน  7  โครงการ   ขอเพิ่มเติมไวใ้น

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561)  เพิ่มเติมฉบบัท่ี  1  คือ   

  1. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี  4  จาํนวน  400,000  บาท/ปี 

2. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  อบต.หว้ยแอ่ง เป็นเงิน 500,000  บาท/ปี 

3. โครงการจัด ซ้ือรถยนต์บรรทุก  แบบ  6  ล้อ  เพื่อรับ – ส่งนักเ รียน  

เอนกประสงค ์ จาํนวน  1,500,000  บาท/ปี 

4. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด)  จาํนวน  

300,000  บาท/ปี 

5. โครงการจดัหาครุภณัฑ์ส่ือการเรียนการสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  

300,000  บาท/ปี 

6. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม  จาํนวน 300,000  

บาท/ปี   

7. โครงการก่อสร้างกาํแพงร้ัวรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโคกล่าม  จาํนวน  

300,000  บาท/ปี   

- ซ่ึงทั้ง  7  โครงการน้ีจะบรรจุไวใ้นแผนพฒันาตาํบล  3  ปี  (พ.ศ.2559 – 2561)ค่ะ   

ประธาน ฯ - มี  ส.อบต.ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายเพิ่มเติม  สอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมอีก

หรือไม่  ถา้ไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ  บรรจุทั้ง  7  โครงการน้ีไวใ้นแผนพฒันา

ตาํบลสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561) ต่อไป 

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากันพอสมควร  มีมติให้ความเห็นชอบให้บรรจุทั้ง  7  โครงการไวใ้น



แผนพฒันาตาํบลได ้
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ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - 5.1 มี ส.อบต.ท่านใดประสงค์จะแจ้ง  สอบถาม  ข้อราชการต่าง  ๆ  กับคณะ

ผูบ้ริหารหรือไม่  เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ผมขอสอบถาม  3  ขอ้ครับ 

1. ขณะน้ีมีรายไดต่้าง ๆ  เขา้มา  อบต. ในไตรมาส  1 , 2  หรือยงั 

2. ยอดเงินสะสมมีอยูเ่ท่าใด 

3. ถ้ามีเงินเข้ามา  อบต.  จะสามารถจดัซ้ือจัดจ้างได้เลยหรือไม่  เช่น  

โครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆ และการเล้ียงสุกรผมก็ยงัไม่ได้ขออนุญาต     

ผมจะดาํเนินการอยา่งไร    
นายบุญสวนฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1      

เงินสะสมมีประมาณ  3,000,000  บาท  มีโครงการท่ีเสนอไว ้ ถนนขาด  พัง  

ประชาชนเดือดร้อน  สัญจรอยากให้ทาํก่อน  ซ่อมแซมถนนลาํเลียงพืชผลทางการ

เกษตรผลิตออกจาํหน่าย  เช่น  คอฝานขาด  นํ้ าเซาะตล่ิงนํ้ าพงั  มีหนงัสือมาแล้ว  

อบต.  ไม่ทาํใหป้ระชาชน  เดือดร้อนมาก  ผมอยากให้ช่างโยธามาช้ีแจงรายละเอียด

ด้วย  ขอแบบการใช้จ่ายเงินปีท่ีผ่านมาด้วย  ไฟฟ้า  งบกลาง  ในขอ้บญัญติั  ใช้

ประหยดั  ใชง้บประมาณท่ีมีอยู ่ ดา้นสภาพภยั  ภยัหนาว  ภยัแลง้  อยากให้เบิกจ่าย

ไดโ้ดยเร็ว  ไฟฟ้าสวา่ง  หมอ้แปลงไฟฟ้าสถานะมีอยูแ่ลว้  หมู่  1  ได ้2  จุดแลว้  ถา้

ใชเ้งินเกินหรือไม่  ถา้เกิน  10  %  ทั้งตาํบลไฟฟ้าสถานะไดห้รือไม่  และเงินท่ีจะมา

ใชจ่้ายงานกาชาดเบิกจ่ายไดอ้ยา่งไร  มีหรือไม่   

นายอุดม  ฯ - ผม นายอุดม  คาํมูลคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 10  

หมู่บา้นผมเดือดร้อน  ซ่อมแซมถนนหนองหมากแซว  รถวิ่งไม่ได้  ฝ่ังทิศเหนือ

ประชาชนเดือดร้อน ไฟฟ้าสวา่งตน้ท่ี  3  มืด  หนา้บา้นรองณรงค ์ กลวัของหายคน

ท่ีรับผดิชอบซ่อมใหด้ว้ย 

นายสมคั ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  

โครงการขอมาปี  2558  ถนนซอยบา้นนาแพง  นางกอง – นางอรัญญา  150  เมตร  

กวา้ง  2  เมตร  ใช้เงินได้  30,000  บาท  เป็นถนน  คสล.  หนา  15   เซนติเมตร     

ผมขอฝากคณะผูบ้ริหารด้วยครับ  ฝายบ้านนาแพง  บ้านโด  3  จุด  ขาดรายช่ือ  



ชาวบา้นหมู่  8  หูชา้งฝายขาด  ไฟฟ้าส่องสว่างหมู่  2  ดาํเนินการถึงไหนแลว้  ขอ

เพิ่มเติม  4  จุด  ทาํหนงัสือมาแลว้เดิมบา้นหมู่  8  ขอตดัออกหรือไม่คร่ึงหน่ึงถึงบา้น

โดนอ้ย  ช่วงฝนตกขา้งหนา้โรงเรียน  นํ้าท่วม  ประมาณ  100  เมตร   
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  ท่วมขงันานอยากให้ทาํร่องระบายนํ้ า  และสุดทา้ยปี  2559  จาํดาํเนินการโครงการ

ต่าง  ๆ  ไดเ้ม่ือใด  ผมขอฝากหอประชุมดว้ย     

นายบรรจง ฯ - ผม นายบรรจง  ทพัสุริย ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 5 

ผมอยากให้ซ่อมคลองพงั  2 – 3 ปี  แลว้  มีชาวบา้นอยากไดท้าํการเกษตร  ไฟฟ้า

แสงสว่าง  บา้นหนองดอน  ถึง  โรงเรียนมืดมาก  ไฟฟ้าหมู่บา้นผมถ่ายรูปไปแลว้    

3  จุด  ครับ  

นายณรงค ์ ฯ - ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.  รักษาราชการแทน  นายก  อบต.ห้วยแอ่ง   

เงิน  1,000,000  บาท  มีอยู่ในขณะน้ีมีรายได้เข้ามาไม่มากพอจ่ายค่าตอบแทน  

เงินเดือนและค่าใชจ่้ายเล็กๆนอ้ยๆ  วสัดุสาํนกังานอ่ืน  ๆ  เท่าน้ี  มีจะนาํมาปรับปรุง

การซ่อมแซมเส้นท่ีขาดมาก  พงัมาก ๆ  มาก่อน  ช่างโยธาประมาณการอยู่  เพื่อ

ช่วยเหลือชาวบา้นท่ีเดือดร้อนเร่ืองสัญจรไปมาอยู ่ ก็จะสามารถดาํเนินการไดเ้ลย    

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ  และสอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - ให้ท่านอุดม ฯ ทาํหนังสือมาใหม่  มีแบบพร้อมอยู่  จะซ่อมแซม  หรือเพิ่มเติมมา

ใหม่ก็ได ้ เม่ือท่ีประชุมไม่มีขอ้สอบถามใด ๆ  แลว้  ผมจะขอนดัประชุมอีกในคราว

ต่อไป  วนัท่ี  9  กุมภาพนัธ์ 2559  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุม  อบต.ห้วยแอ่ง  

การแต่งกายชุดสุภาพ  และพรุ่งน้ีเชิญ  ส.อบต.ทุกท่านมาตกแต่งขบวนกฐินร่วมงาน

กาชาดทั้ง  2  วนั  4 – 5  กุมภาพนัธ์ 2559  ครับ   

 

                                                  วนัน้ี    เลิกประชุมเวลา  15.00   น. 

 

 

                                      (ลงช่ือ)                                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

                      (ลงช่ือ)                                                 ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 



                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 

 

 



 

 


